



ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๓)  
งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด  
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ตามที่กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซีลอน จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด บริษัท ดีเคดี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๓) เพื่อเผยแพร่สรุปผลการศึกษาของโครงการในทุกประเด็นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงการศึกษาต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด ตลอดจนนำมาปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุม ๒ เวที ดังนี้

เวทีที่ ๑ : วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโดมอนต์ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวทีที่ ๒ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๒๕๖๐ .

(นายปฐม เฉลยวาเรศ)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท